



Số: 334.13/VID - QHCĐ&TT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2013

V/v: Giải trình nguyên nhân kết quả SXKD bị lỗ trong 6 tháng đầu năm 2013; tình hình chuyển nhượng hoặc liên doanh liên kết tại CN BD và việc xem xét miễn lãi vay cho Công ty.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 5.2377
	Giờ: Ngày 17 tháng 9 năm 13

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp.HCM

Căn cứ công văn yêu cầu số: 1455/2013/SGDHCM-NY do Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ban hành ngày 10/09/2013. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông "Công ty" xin thông báo tình hình chuyển nhượng tài sản tại chi nhánh Bình Dương và việc xem xét miễn lãi vay của năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 và giải trình về kết quả hoạt động SXKD bị lỗ trong 6 tháng đầu năm 2013 của công ty.

1. Nguyên nhân kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 của công ty bị lỗ.

Báo cáo kết quả kiểm toán về tài chính của công ty cho 6 tháng đầu năm 2013 xác định kết quả hoạt động của công ty bị lỗ 50.662.617.542 (Năm mươi tỷ sáu trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm mười bảy nghìn năm trăm bốn mươi hai) đồng VN. Theo phân tích đánh giá của Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty là do ảnh hưởng chung của nền kinh tế trong nước và thế giới suy giảm, nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào chính sách tiền tệ của chính phủ, các doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn, gây nhiều áp lực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó có Công ty Viễn Đông. Vì thế, kết quả doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ từ hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 của công ty giảm hơn so với cùng kỳ (chỉ đạt 42.2% so với cùng kỳ), với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tài chính không như ý này thì công ty phải trích lập thêm các khoản dự phòng công nợ, hàng tồn kho và đầu tư tài chính trong kỳ, dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, chi phí tài chính tăng là những nguyên nhân chủ yếu làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của công ty bị lỗ.

2. Tình hình chuyển nhượng tài sản của công ty tại chi nhánh Bình Dương.

Căn cứ theo Nghị quyết số 15.13 NQ/HĐQT-VID ngày 7 tháng 3 năm 2013 (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) và Nghị quyết số 27.13 NQ-VID-HĐQT của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2013 về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đối tác liên doanh liên kết để chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty tại chi nhánh Bình Dương nhằm phục vụ tốt cho kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2013 và đến hiện nay Hội đồng Quản trị cố gắng nỗ lực cũng đã tìm kiếm được đối tác tiềm năng và dự kiến quý 4/2013 sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc liên doanh liên kết theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua, đến thời điểm này thì đối tác của công ty đang trong quá trình hoàn tất việc thẩm định và kiểm toán trước khi ký hợp đồng. Khi hợp đồng được ký kết cùng sự cơ cấu lại công ty của Hội đồng Quản trị, với sự chia sẻ giảm lãi suất của ngân hàng thì dự kiến trong quý 4/2013 tình hình công ty sẽ khả quan hơn để bù đắp được cho khoản lỗ của 6 tháng đầu năm 2013 và phục hồi phát triển công ty trong thời gian tới.

3. Việc xem xét miễn lãi vay của năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đến thời điểm hiện nay.

Trong năm 2011-2012 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã chi trả chi phí lãi vay cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 12 hàng trăm tỷ đồng (do tình hình lãi vay rất cao). Điều này làm kiệt quệ tài chính của công ty sau nhiều năm phát triển liên tục. Vì thế, từ đầu năm đến nay Hội đồng Quản trị Công ty đã nỗ lực và đàm phán liên tục với ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12 đề nghị chia sẻ khó khăn với công ty và xem xét miễn giảm lãi vay chưa thu của năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty. Chi nhánh 12 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã hứa trình xem xét miễn giảm một phần lãi vay chưa thu cho Công ty CP ĐTPT TM Viễn Đông trong khả năng tài chính của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Chi nhánh 12.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông xin giải trình để Quý Cơ quan, cổ đông, nhà đầu tư,... được biết.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

Như trên

Ban (Tổng) Giám đốc "thay báo cáo"

Lưu Ban QHCD&TT (CBTT)

TM.BAN (TỔNG) GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc



Võ Nguyên Khôi